

CHỒNG 1990 VÀ VỢ 1996 CÓ HỢP NHAU HAY KHÔNG

Tổng quan về tuổi Canh Ngọ và Bính Tý

Canh Ngọ (nam mệnh): Có lối sống rất phóng khoáng, bởi vậy một số người tuổi Canh Ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn là cố gắng làm việc. Họ luôn là người nổi bật giữa đám đông với những câu chuyện thú vị của mình. Điều mà Canh Ngọ quan tâm, chú ý nhất đó chính là những thứ mới mẻ, độc đáo. Khi yêu, tuổi Ngọ luôn thể hiện sự lãng mạn và phóng khoáng của mình. Họ biết ghi điểm trong mắt đối phương và chinh phục họ bằng những món quà bất ngờ. Canh Ngọ giống như một mẫu hình lý tưởng của các chị em thời hiện đại. Thế nhưng, họ cũng là một người cả thèm chóng chán, dễ thay đổi tình cảm của mình.

Bính Tý (nữ mệnh): là người thông minh, năng động phù hợp với các ngành đòi hỏi sự ứng biến nhanh nhẹn, vận dụng trí óc nhiều hơn sức lực. Trong môi trường càng nhiều biến động càng dễ thành công to, có cơ hội vươn lên mạnh mẽ. Ở hoàn cảnh nào Quý Cô cũng cố gắng vươn lên, phấn đấu không ngừng, "thua keo này, bày keo khác". Vì vậy cuộc sống có nhiều đổi thay, duyên tình không được êm ấm nhưng tiền bạc lúc nào cũng đầy đủ. Nếu biết cư xử hợp đạo lý, có lòng thương người, biết tính toán lợi mình, lợi người, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người thì dù có sinh lỗi số cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Tý có qua một giai đoạn khổ lòng hồi tuổi nhỏ. Nhưng qua giai đoạn đó, tuổi Bính Tý cũng gặp nhiều trường hợp may mắn về vấn đề này. Cuộc đời nhiều sung sướng về cá nhân và thể xác. Bao giờ cũng có thể hưởng được những ân huệ của bạn bè. Tình thương yêu bạn bè cũng như tình thương yêu gia tộc. Số tốt gặp nhiều may mắn trong cuộc đời sắp tới

Xem bói tính duyên cho chồng 1990 vợ 1996

Dựa theo lá số tử vi, Tứ trụ, Kinh dịch, Âm dương ngũ hành, cùng Can chi xung hợp để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng. Thông qua đây người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống nếu tuổi Canh Ngọ và Bính Tý thành vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc

Tổng quan

Tiêu chí	Tuổi chồng	Tuổi vợ
Năm sinh dương lịch	1990	1996
Mệnh	Lộ bàng Thổ	Giản hạ Thủy

Cung	Khảm	Khôn
Niên mệnh năm sinh	Thủy	Thổ

Xét về mệnh

- Mệnh của chồng: **Dương Thổ**
- Mệnh của vợ: **Dương Thủy**

► Kết luận: **BÌNH HÒA** (0 điểm)

Hai vợ chồng xét về mệnh có ngũ hành bình hòa. Chồng Canh Ngọ mệnh Lộ bàng Thổ (đất bên đường) cùng vợ Bính Tý mệnh Giản hạ Thủy (nước sông thường) mà Thổ khắc Thủy nên ngũ hành của chồng khắc vợ. Các phép luận đoán xưa nay về coi tuổi vợ chồng cho rằng ngũ hành bản mệnh sinh hợp là tốt, chồng khắc vợ vẫn hợp lẽ âm dương (tốt).

Xét thập nhị địa chi

- Địa chi chồng: **Ngọ**
- Địa chi vợ: **Tý**

► Kết luận: **LỤC XUNG** (0 điểm)

Tý - Ngọ xung nhau vì tính theo tính chất âm dương, cả 2 chi đều thuộc dương (các chi cùng thuộc tính thì xung nhau) và theo tính chất sinh – khắc của ngũ hành, Tý thuộc hành Thủy khắc Ngọ thuộc hành Hỏa. Tuổi chồng Canh Ngọ và vợ Bính Tý có chi năm Ngọ và Tý thuộc nhóm Lục xung. Lục xung là sự mô tả đối chọi nhau, chống đối nhau, điều này cho thấy thường hai bạn sẽ có tính cách, sở thích hơi ngược nhau

Xét can chi

- Can chi chồng 1990: **Canh**
- Can chi vợ 1996: **Bính**

► Kết luận: **BÌNH HÒA** (1 điểm)

Chồng Canh, vợ Bính nên Thiên can của vợ xung với chồng, là sự vươn lên của vợ so với chồng. Trong cuộc sống người vợ cần chú ý nhún nhường vai trò làm chủ gia đình cho người chồng.

Xét cung phi bát tự

- Cung phi chồng: **Khảm**
- Cung phi vợ: **Khôn**

► Kết luận: **TUYỆT MẠNG** (0 điểm)

Chồng cung **Khảm Thủy** vợ cung **Khôn Thổ** gặp phải **Tuyệt mệnh** là rất xấu. Tuyệt mệnh Thuộc sao Phá Quân, rất xấu; phá sản, bệnh tật chết người. Để hóa giải nên sinh con hợp tuổi.

Xét về niên mệnh

- Niên mệnh chồng: **Thủy**
- Niên mệnh vợ: **Thổ**

► Kết luận: **TƯƠNG KHẮC** (0 điểm)

Theo quy luật ngũ hành tương khắc thì Thổ khắc Thủy. Đất hút cạn nước, hoặc ngăn chặn dòng chảy của nước. Điều này cho thấy niên mệnh của vợ sẽ kìm hãm sự phát triển của chồng.

Cao Ly đầu hình

Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Tý thì rất tốt. Trăm năm phu xướng phụ tùy, làm ăn thành phát. Sinh trai gái đều đủ. Tuổi càng cao càng hưởng hạnh phúc.

KẾT LUẬN CHUNG

Hai bạn hợp nhau ở mức trung bình. Hai bạn cần vun đắp thêm nhiều nữa nhé! Dù là Phận, là Vận hay là Mệnh cũng đều xếp sau chữ Phúc. Đức năng thắng số. Để cải biến nghiệp duyên, bạn hãy chăm chỉ làm những việc thiện, sống sao cho tâm luôn trong sạch nhân đức sẽ chiến thắng số mệnh.